



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement -in Place Recycling)

บ้านแตล หมู่ที่ ๑

ตำบลแตลอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแตล มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement -in Place Recycling) บ้านแตลหมู่ที่ ๑ตำบลแตลอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแตลกำหนด เป็นเงินงบประมาณ ๘๓๔,๐๐๐บาท(-แปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๑๗,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแตลเชื่อถือ

๗. นิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลแตล จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๐๙.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแตลอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป หากไม่ไปฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และดูสถานที่ก่อสร้างในวันเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสถานที่แล้วจะนำมาเป็นข้ออ้างข้อโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังเพื่อการใดไม่ได้ทั้งสิ้น

// กำหนดยื่นของ...

กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (ห้องประชุมอำเภอศีขรภูมิ ชั้น ๒) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งพันบาทถ้วน-)ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ www.Surinlocal.go.th และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล www.tambontael.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๕๘-๖๐๙๕ ในวันและเวลาราชการ

**การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงิน
ประจำงวดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้นและดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาภายใน ๗ วัน
หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว**

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกประกาศการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการดังกล่าวและผู้เสนอราคายินยอมที่จะไม่เรียกร้องสิทธิและผลประโยชน์อื่นใดจากองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ครรชิต หนูนชู
(นายครรชิต หนูนชู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล